



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง

1. ภาพข่าว: พัฒนา
2. เกษตรฯตั้งฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต50เขตในกทม.มุ่งเน้นอาหารปลอดภัย
3. แจ้งจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต
4. ภาพข่าว: จัดอบรม
5. 'กรมชลประทาน'ฝ่าแผนรับมือฤดูฝน
6. น้ำมันปาล์ม-ถั่วเหลืองพุ่ง ชาวสวนเดือด
7. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ร้อนแล้งไรแดงบุกมันสำปะหลัง
8. 'ธกส.'เตรียมรับทำประกัน ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
10. จีปรับโครงสร้าง'เกษตร'เร่งพัฒนาสินค้ามูลค่าสูง
11. แพงข้ามคืน หอม-ผักชีขึ้น10บ.
12. "พาณิชย์" ปรับแผนส่งผลไม้ไทยไปจีน

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด
ไทยรัฐ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 5 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14980

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 15.64

Ad Value: 19,550

PRValue (x3): 58,650

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพขาว: พัฒนา



พัฒนา : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองพื้นที่ กทม.เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยจะกระจายให้ครบทั้ง 50 เขต

เกษตรฯตั้งฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต 50เขตในกทม.มุ่งเน้นอาหารปลอดภัย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ และในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Sustainable Urban Agriculture Development Project @ Bangkok) กล่าวว่า ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีนายคุณมลชัย วิวัฒน์บรรณชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กทม. มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรและชุมชนเพิ่มขึ้น ประสบบัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เพราะมีพื้นที่เกษตรน้อย และมีพื้นที่สีเขียวไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนประชากร กระทั่งต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ ทางคณะกรรมการบริหารและพัฒนา ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรฯ จึงวางโครงสร้างและระบบเป็นกลไกแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ กทม. ด้วยโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Sustainable Urban Agriculture Development Project : SUAD Project) ตามนโยบายของ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ทั้งนี้ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ “3s” (Safety-Security-Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) มุ่งเน้นการพัฒนา กทม.ให้เป็นมหานครสีเขียวแห่งอนาคต สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) และเป้าหมายของโครงการกรุงเทพสีเขียว 2030 (Green Bangkok 2030) ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กทม.อีกทั้งยังสอดคล้องกับโครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank) ที่ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง เป็นการสร้างการขับเคลื่อนในลักษณะองค์รวม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมปักกล้าดำนาข้าวพันธุ์ กข 87 พร้อมปลูกต้นกล้าป่าเบญจพรรณ 962 ต้น ตามโครงการ Green Bangkok 2030 ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

โลก หนอง นา เขตทวีวัฒนา นอกจากนี้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดตั้งตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ใน กทม.ซึ่งเลขานุการฯ เสนอจากการศึกษาตัวอย่างมีลักษณะและแนวทางที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 1.จัดตั้งในเขตชุมชนเมือง ภายใต้ความร่วมมือกันของภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ภาคเอกชนและภาครัฐ 2.ตลาดเกษตรกรออนไลน์ โดยการจองล่วงหน้าและมารับผลิตผล ในพื้นที่จัดงานผ่านแพลตฟอร์ม อาทิ แพลตฟอร์มจ่ายตลาด (Jaitalad) เพื่อช่วยในเรื่องการกระจายสินค้าที่ทั่วถึง ซึ่งหากนำทั้ง 2 รูปแบบมาผสมผสานกัน จะทำให้การจัด Farmer Market มีการกระจายตัวของเกษตรกร และผลิตผลถึงมือประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัด Farmer Market ในเขต กทม.และมอบหมายให้เลขานุการฯ จัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชนพื้นที่ว่างสาธารณะ พื้นที่การเคหะฯ รวมถึงวัดและสถานศึกษา กระจายให้ครบทั้ง 50 เขต

แจ้งจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต



น.ส.กัญญา อภินันทนา เกษตร
จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาทั้งหมด 5 ฉบับ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และภาชนะบรรจุ วัตถุอันตรายเกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 2. การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายเกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 3 ชนิดนี้ การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะวัตถุอันตรายเกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 3 ชนิดนี้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศทั้ง 5 ฉบับ จะมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้ ผู้รับจ้างพ่น ผู้ขาย ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องผ่านการอบรม และหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยในส่วนของสารพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส นั้นไม่อนุญาตให้เกษตรกรใช้ แต่ในส่วนของสารไกลโฟเซต นั้นได้มีการจำกัดการใช้ตามมาตรการ คือ หากเกษตรกรที่มีความประสงค์ต้องการใช้สารไกลโฟเซต จะต้องดำเนินการติดต่อเข้ารับการอบรม และทดสอบความรู้โดยตรงจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ เพื่อเข้าใจและมีความรู้ในการใช้สารที่ถูกต้อง และปลอดภัยตามมาตรการที่ควบคุมพาราควอต เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบสัมผัส และไม่เลือกทำลาย ใช้ฉีดพ่นสำหรับวัชพืชรากงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง สารเข้าสู่ต้นพืชได้ทางใบและลำต้น มีกลไกการทำลายในพืชโดยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง ออกฤทธิ์ทำลายเฉพาะส่วนของพืชที่มีสีเขียว ไกลโฟเซต เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบดูดซึม และไม่เลือกทำลาย ใช้ฉีดพ่นสำหรับวัชพืชรากงอก สามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเข้าสู่เนื้อเยื่อสีเขียวของใบและลำต้นของวัชพืชโดยดูดซึมผ่านราก เหง้า ลำต้น ที่ทอดยาวตามพื้นที่ เข้าสู่ระบบลำเลียงน้ำของพืช กลไกการทำงานของไกลโฟเซตคือ การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างกรดอะมิโนจำเป็น



สำหรับการเจริญเติบโตของพืช

คลอโรไพริฟอส เป็นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายทั้งแมลงปากดูด แมลงปากกัด มีคุณสมบัติทั้งถูกตัวตายหรือสัมผัส กินตาย การซึมผ่านใบ และเป็นไอระเหย มีการใช้ประโยชน์ทั้งการพ่นสารทางใบ การใช้การพ่นหรือราดลงดิน รองกันหลุม การฉีดเข้าดินตามรูเจาะของแมลง หรือใช้สำหรับรักษาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น

การคลุกเมล็ดพันธุ์ และหุบกระสอบ การออกฤทธิ์เมื่อได้รับการสัมผัส กินหรือรับไอสาร โดยจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส ในระบบประสาท ทำให้เกิดอาการชักและเป็นอัมพาตได้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมหรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้เคียงบ้าน.

บันทึก แสงวิจิตร ราชาน



📌 **จัดอบรม...** นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ติดทำกินของเกษตรกร หลักสูตร “การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ (การปลูกพืชสมุนไพร)” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจที่ 1 อำเภอบ่อทอง (ศทช.) จำกัด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

'กรมชลประทาน' ฝ่าแผนรับมือฤดูฝน

ภายหลังจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ที่มี พล.อ.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ประกอบด้วย

1. คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยง
2. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3. ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ 4. ซ่อมแซม

ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ 5. ปรับ

ปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6. งดปล่อยมูลคอก

และกำจัดผักตบชวา 7. เตรียมพร้อมวางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยง 8. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9. ตรวจสอบมั่นคงปลอดภัยคันทำนบ พันงักน้ำ 10. เตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 11. ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย 12. การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 13. ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการรับมือฤดูฝน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม (Rule Curve) ติดตาม วิเคราะห์สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ แม่น้ำสายหลักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้เตรียมแผนสำรองในการขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบตามความต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานต่อไป

ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรองรับไว้แล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำสาขาได้มีการวางแผนปฏิบัติการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

เพื่อลดปัญหาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูน้ำหลากนี้

พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาดอนบน กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปฏิทินการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 1 ทุ่ง คือทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก โดยกรมชลประทานได้จัดสรรน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เข้าระบบส่งน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำ ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวหน้าปี หรือ “โครงการบางระกำโมเดล” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6



ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล



ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ค. 65 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งบางระกำประมาณ 280,000 ไร่ ได้ทำนาปีเร็วขึ้น หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จจะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ เป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากสามารถรองรับได้ถึงประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม.

โครงการบางระกำโมเดล นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขต จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย รวมทั้งพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาดอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้เกษตรกร

มีรายได้เสริมจากอาชีพการประมงอีกด้วย

เช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลักคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่งจำนวน 1.15 ล้านไร่ ใช้เตรียมแปลงทำนาปี โดยเริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 65 เพื่อให้เกษตรกรเตรียมแปลงเริ่มการปลูกข้าวนาปีในวันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก็จะใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง 10 ทุ่งในการรองรับน้ำหลากเก็บกักน้ำได้ถึง 1,300 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการเป็นน้ำต้นทุนในการทำนาปรังและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

จากมาตรการเตรียมรับมือฤดูฝนทั้ง 13 มาตรการของรัฐบาล ตลอดจนสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และความร่วมมือ ร่วมใจในการบริหารจัดการน้ำของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ก็จะทำได้สามารถบริหารจัดการน้ำในปี 2565 เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.

ประเสริฐ ล้อยกิต

น้ำมันปาล์ม-ถั่วเหลืองพุ่ง ชาวสวนเดือด

หึ่งจำกัดส่งออก
ชุกกรุงถวมพณ.
'อาคม'แจงก๊วย่น
1.3หมื่นล.พื่นศก.
น้ำมันปาล์ม-ถั่วเหลืองราคาขยับอีก
คลังเซ็นก๊วย่นปุ๋นแล้ว 1.3 หมื่นล.
(อ่านต่อหน้า 12)

ชาวสวนเดือด

คลังเซ็นก๊วย่นปุ๋น5หมื่นล.เยน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายไมร๊ะ ตาคาอิไร หัวหน้าผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า (Japan International Cooperation Agency: JICA) ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับ COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิน 50,000 ล้านเยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านไจก้า วงเงิน 50,000 ล้านเยน (ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 อายุเงินกู้ 15 ปี มีระยะเวลาปลอดเงินต้น 4 ปี ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโควิด

ทั้งนี้ การกู้เงินดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 การกู้เงินครั้งนี้ เพื่อใช้สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันและรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด การเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การรักษาระดับการจ้างงานจากผลกระทบของโควิด

นอกจากนี้ การกู้เงินครั้งนี้จะช่วยลดการแย่งชิงทรัพยากรจากตลาดการเงินในประเทศและเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มีต้นทุนต่ำเพื่อช่วยประหยัดการดอกเบี้ยของรัฐบาล ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมายาวตัวอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด

'จรินทร์'ปรับแผนส่งผลไม้ไปจีน

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ว่าติดตามแผนปฏิบัติการจริงการส่งออกผลไม้สดไปจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่โดยปี 2565 ตั้งเป้าส่งออก 530,000 ตัน

นายจรินทร์กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ปรับแผนเส้นทางขนส่ง โดยทางบกที่ผ่าน 4 ด้านหลัก คือ ไมฮาน ไห่ยวอ๊กวาน ดงซิง และผิงเสียง แต่ด้านจีนบางครั้งเปิดๆ ปิดๆ ตามสถานการณ์โควิดและนโยบายซีโร-โควิดของจีน จึงปรับแผนส่งทางเรือมากขึ้น โดยมอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผน ซึ่งครบแล้วตามเป้า โดยขนส่งทางเรือ 83% หรือ 3.9

แสนตัน ผ่าน 5 สายเรือ คือ Cosco SITC หยางหมิง Maersk และ Wanhai โดยชั้นที่ท่าเรือเซอไห่ 26.5% ท่าเรือหนานซา 20% ฮองกง 20% จ้านเจียน 13.5% ซินโจว 13.5% เซี่ยเหมิน 6.5% รวม 3.9 แสนตัน

นายจรินทร์กล่าวว่า ส่วนทางอากาศ 6.5% หรือ 36,000 ตัน ผ่าน 3 ท่าอากาศยาน คือ กว่างโจว 80% เซินเจิ้น 13% คุณหมิง 7% โดย 4 สายการบิน คือ 1.การบินไทย 2.ไทยไลอ้อนแอร์ 3.แอร์เอเชียเอ็กซ์ 4.ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ส่วนที่เหลืออีก 10.5% ผ่านทางบก 4 ด้าน คือ ไมฮาน ไห่ยวอ๊กวาน ดงซิง และผิงเสียง ถ้าด้านใดมีปัญหาปิดด้าน ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศ จะเร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด้านเร็วที่สุด

ตั้ง'วอร์รูม'ลุยตลาดเชิงรุก

"ต้องทำให้เกิดอุปสรรคน้อยที่สุด ปีนี้ผมตั้งวอร์รูมมอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน และมีตัวแทนภาคเอกชนทั้งผู้ส่งออก ล้ง เกษตรกรและสมาคมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทุกวันและร่วมกันแก้ปัญหาถือเป็นการทำตลาดเชิงรุก ต้นส่งออกผลไม้ไปจีน 5.3 แสนตัน มูลค่ามากกว่าปีก่อน 15%" นายจรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ปี 2565 คาดการณ์ผลไม้ผลผลิตรวม 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน ผลไม้ไทยส่งออกไปทั่วโลก 3 เดือนแรกปี 2565 มีปริมาณ 754,027 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,983.90 ล้านบาท แบ่งเป็นผลไม้สด 225,159 ตัน ผลไม้แปรรูปและกระป๋อง 213,578 ตัน ผลไม้แห้ง 180,254 ตัน ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง 9,620 ตัน

สวนปาล์มค้ำจำกัดส่งออก

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์

ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าว ว่า สถานการณ์ผลปาล์มสดปรับเพิ่มขึ้นเป็น กิโลกรัม (กก.) ละ 11-12 บาท จากเดือนก่อน กก.ละ 9 บาท ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบราคา สูงตาม เมื่อผ่านการกลั่นและสกัดบรรจุขวด เพื่อบริโภค อาจสูงถึงขวด (ลิตร) ละ 65-70 บาท ทั้งนี้ ราคาที่เพิ่มขึ้น คาดเป็นแค่ช่วงสั้นๆ และราคาผลปาล์มไม่น่าจะเกิน กก.ละ 12 บาท แม้ยังอยู่ในสถานการณ์ผันผวนของตลาดโลก สาเหตุจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ ภัยแล้งใน อินโดนีเซีย ผู้ปลูกและส่งออกรายใหญ่ หยุด ส่งออกชั่วคราว ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงจาก ผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ยืนยัน ว่าน้ำมันปาล์มภายในประเทศจะไม่ขาดแคลน และมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน

นายมนัสกล่าว ว่า เตรียมจะหารือกับ กระทรวงพาณิชย์ ถึงกระแสข่าวที่จะจำกัดการ ส่งออกไม่เกิน 60,000 ตัน จากปกติส่งออก ประมาณ 1 แสนตัน ขณะนี้สต็อกน้ำมันปาล์ม เพิ่มขึ้นเป็น 220,000 ตัน จากเดิม 178,000 ตัน ถ้าจำกัดให้ส่งออกแค่ 60,000 ตัน แล้วมีสต็อก คงเหลือเยอะ มันเหมาะสมหรือไม่ หากจำกัด ส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจจะล่อตัว รวมถึงทำให้ เกษตรกรเดือดร้อนแน่นอน เพราะต้นทุนสูง แต่ค้าขายไม่เพิ่มขึ้น

“ที่อินโดนีเซียระงับการส่งออกชั่วคราว ส่งผลดีให้ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มในตลาด ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งออกให้อินโดนีเซีย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือแม้แต่ตลาด ที่เคยซื้อจากอินโดนีเซีย ก็หันมาซื้อน้ำมัน ปาล์มจากไทยเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้เข้า ประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย” นายมนัสกล่าว

น้ำมันปาล์ม-ถั่วเหลืองขึ้นอีก

แหล่งข่าวจากร้านค้าปลีกและค้าส่ง ย่าน บางบัวทอง เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้ ได้รับ แจ้งจาก 3 บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน พืชปาล์มและถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร ขอบัน ราคาขายอีกตามต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และสินค้ามีน้อย โดยน้ำมันปาล์มขวด (ลิตร) ปรับขึ้นอีก 30 บาทต่อถัง (ถังละ 12 ขวด) จากเดิมถังละ 780 บาท เป็น 810 บาท หรือขึ้น 2.50 บาทต่อขวดจาก 65 บาท เป็น 67.50 บาทต่อขวด โดยราคาใหม่นี้เป็นแค่ช่วง วันที่ 4-8 พฤษภาคมเท่านั้น จากนั้นอาจปรับ ราคาอีกครั้ง ขณะที่น้ำมันถั่วเหลืองปรับขึ้น 10 บาทต่อถัง จาก 732 บาท เป็น 742 บาทต่อถัง หรือขึ้น 3 บาทต่อขวด จากเดิม 62 บาท เป็น

65 บาทต่อขวด และจำกัดโควตาการซื้อของ ร้านค้าแต่ละแห่ง

ผู้ผลิตออกสูตรใหม่หนีตรึงราคา

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ว่า กรมการค้าภายในยังหารือกับผู้ผลิตและ จำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม สถานการณ์ราคา และขอความร่วมมือในการ จัดหาสินค้าราคาประหยัด เพื่อจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์ในราคาถูกลงกว่า ตลาด เพื่อลดภาระประชาชน ส่วนขอปรับขึ้น ราคาสินค้านั้น แม้จะยื่นเรื่องเข้าทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มสินค้าเกษตร และสินค้าทั่วไป แต่ส่วนใหญ่ยังไม่อนุมัติ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ผลิต ออกสินค้าใหม่และปรับเพิ่มสูตรขึ้นมาแทน การยื่นปรับราคารุ่นเดิม แต่กรมการค้าภายใน สุ่มตรวจสอบพบว่าสินค้าใหม่ยังขายในราคาที่ไม่ สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริง

สมัครขายสลากดิจิทัลคึก

พ.ท.หนูน คันสนาคมน ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าว ว่า หลัง เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่ง รัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกิน แบ่งรัฐบาล (สลากดิจิทัล) วันแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล 2,920 ราย โดยสำนักงานสลากจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคมผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หากถึงกำหนดปิดรับสมัครแล้วยังได้ตัวแทน สลากดิจิทัลไม่ครบตามที่กำหนดไว้ สำนักงาน สลากจะพิจารณาเปิดรับสมัครเพิ่มจากกลุ่ม ผู้สมัครลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ปี 2565 ต่อไป

พ.ท.หนูนกล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ทั้งส่วน กลาง และส่วนภูมิภาค หรือผู้ซื้อจองล่วงหน้า ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว เมื่อสำนักงาน สลากพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จะจัดทำสัญญา ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล เป็นเวลา 1 ปี โดยได้รับสลาก 5 เล่ม และจะนำเข้าสู่ระบบ จำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงาน สลากทั้งหมด เพื่อจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป้าตั้งและดูเงิน ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนเป็นต้นไป

จุดสลาก80บ.ครบทุกภาคค.

พ.ท.หนูนกล่าวว่า โครงการจำหน่ายสลาก ดิจิทัล เป็นหนึ่งมาตรการที่สำนักงานสลากฯ มุ่ง หมายใช้แก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ประกอบ

กับมาตรการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสลาก 80 บาท ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว 209 จุด ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง คาด จะครบทุกภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่มีผู้สมัครเข้ามาทั้งรายเก่าและรายใหม่กว่า 1 ล้านราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยืนยันการเป็น ผู้ขายจริง ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการอีกระยะ หนึ่ง สำหรับมาตรการระยะยาว ด้วยการออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องรับฟังความคิดเห็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม คาดจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นกลางปี 2565

‘บิกตู’ปลื้มอยุธยาเมืองน่าเที่ยว

นายธนกร วัฒนคุณขณะ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “Forbes advisor” เว็บไซต์ในเครือนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 50 เมืองทั่วโลก ที่ควรเดินทางเยือนหลังการระบาดของโควิด ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทราบผลการ จัดอันดับดังกล่าวแล้ว โดยขอบคุณที่ทั่วโลก ให้ความสำคัญกับสถานที่ที่สวยงามเต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เชื่อมมันว่าด้วย เอกลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่หลาก หลายและได้รับความนิยมนิยมตลอดมา ประกอบกับ ศักยภาพการบริหารจัดการตามความเหมาะสม ของสถานการณ์ และการควบคุมโรคจะดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาไทยอย่างคึกคัก ในเร็ววันนี้

“นายฯเชื่อมั่นในการทำงาน และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันจัดการดูแล การเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว ตาม ข้อกำหนดเพื่อควบคุมดูแลสถานการณ์ รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน ไทย และนักท่องเที่ยว ทุกรูปแบบ นายฯสั่ง การสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจการ ท่องเที่ยวดำเนินได้อย่างปกติ มีรายได้ เกิดการ จ้างงาน แต่ขณะเดียวกัน ก็ให้ความสำคัญ แก่ประชาชนด้วย” นายธนกรกล่าว

ททท.แยมมีย.‘เที่ยวด้วยกัน’ใหม่

น.ส.สุภาณี เกียรติโพบูลย์ รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า โครงการเรา เที่ยวด้วยกัน ส่วนต่อขยายเฟส 4 ยังไม่ใช้คำว่า เฟส 5 เนื่องจากนำงบประมาณที่เหลือจาก

เฟส 4 และข้อกำหนดเดิมมาใช้ต่อเนื่อง ขณะนี้ อยู่ระหว่างคำนวณวงเงินงบประมาณคงเหลือ จากเฟส 4 คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้สรุป สำหรับการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) วันที่ 6 พฤษภาคม นี้ จะนำหลักการเสนอที่ประชุม ศบค.พร้อม ขยายโครงการทัวร์เที่ยวไทย ให้ใช้ได้ถึงเดือน ธันวาคม ก่อนนำเข้า ครม.พิจารณาต่อไป หาก ทุกอย่างมีความพร้อม มีโอกาสเริ่มดำเนิน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ส่วนต่อขยายเฟส 4 ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ส่วนโรงแรม ที่สมาคม โรงแรมไทย (ทีเอชเอ) จะเพิ่มสิทธิห้องพักผ่าน การจัดทำโปรแกรมพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ 40% ของเราเที่ยวด้วยกัน ใน โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน พลัส” ขณะนี้สมาคม จะหารูปแบบโปรแกรมขึ้นว่าจะเป็นส่วนลดอยู่ที่ กี่เปอร์เซ็นต์ หรือพักกี่คืนแล้วแถมกี่คืน อาทิ จอง ห้องพัก 2 คืน แถม 1 คืน รวมถึงจำนวนสิทธิ ห้องพักที่เอกชนทำโปรแกรมขึ้นให้ จะมีจำนวนกี่ สิทธินั้น ต้องรอดูข้อเสนอก่อน รวมถึงอยากให้ เกิดการกระจายสิทธิมากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ เข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นแล้ว การให้ห้องพักพิเศษ อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ดึงคนทัวร์นอกเที่ยวในปท.เพิ่ม

“การท่องเที่ยวเดือนเมษายนที่ผ่านมา เห็น

การกลับหัวขึ้น จากที่ ททท.คาดการณ์ไว้ทั้งเงิน สะพัด อัตราการเข้าพัก และจำนวนคนเดินทาง พบว่ามากกว่าคาดการณ์ทั้งหมด ทำให้เห็นแล้ว ว่าตอนนี้การเดินทางท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค กลับมา ในบางพื้นที่ บางจังหวัด อัตราการเข้า พักกลับมาเท่าปี 2562 หรือช่วงก่อนเกิดการ ระบาดโควิดแล้ว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางแบบโรดทริปได้ การที่ รัฐบาลเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ ผ่านมา มีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย แน่นอน” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ความท้าทายครั้งหลัง ของปี 2565 อยู่ที่กระแสคนไทยเดินทางเที่ยว นอกประเทศ ต้องหาทางให้คนกลุ่มนี้กลับมา เที่ยวเมืองไทยมากขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ ในการท่องเที่ยวไทย เพราะคนไทยที่ไปเที่ยว ต่างประเทศ ต้องการได้รับประสบการณ์ที่ แตกต่าง โดยพบว่าตัวเลขในระบบไทยแลนด์ พาส มีคนไทยกลับมา 30% จากตัวเลขทั้งหมด รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ที่เกิดจากสงครามรัสเซีย และยูเครน ทำให้น้ำมันแพงขึ้น กระทบกับการ เดินทางท่องเที่ยว แต่คงไม่กระทบสูงมาก นึก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เที่ยวหลายปีมาก แล้ว เกิดความอั้น ต้องการความถี่ในการท่องเที่ยวมากขึ้น



ด้วยอากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง กรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังหมั่นสำรวจแปลงปลูก ก่อนที่ไรแดงจะระบาดรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตของมันสำปะหลัง

ลักษณะการทำลายของไรแดง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบและสร้างเส้นใยอยู่เหนือผิวใบบริเวณที่ดูดทำลาย ส่งผลให้บริเวณใบเกิดจุดประดำขาว โดยเฉพาะตามแนวเส้นใบ ต่อมาขยายแผ่กว้างขึ้น ทำให้หน้าใบทั้งหมดมีสีขาวซีด ใบกระด้าง กรอบ

หากระบาดรุนแรงใบจะร่วงหลุดจากต้น มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างหัวของมันสำปะหลัง

วิธีป้องกันและกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง นายสุรุต สุทธิอารมณต์ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แนะนำ ในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้งให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงถ้าพบการระบาดไม่รุนแรงให้เก็บใบมันสำปะหลังที่พบไรแดงมาทำลาย

กรณีที่มีการระบาดรุนแรง ให้เลือกใช้สารป้องกันกำจัดไรชนิดใด

ชนิดหนึ่งและใช้ตามอัตราที่แนะนำ ได้แก่ เฮกซีโทอะซอกซ์ 1.8% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ทีบูเฟนไทรเรต 36% EC อัตรา



5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซฟลูมีโทเฟน 20% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซีเฟน 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนบูทาตินออกไซด์ 55% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นเมื่อพบไรแดงทำลายบริเวณใบส่วนยอดและใบส่วนล่างเริ่มแสดงอาการเขียวโดยเฉพาะพืชยังเล็ก พ่นให้ทั่วทั้งต้น ใต้ใบ และบนใบ จำนวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน

อย่างไรก็ตามการใช้สารฆ่าไร ควรพ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบและหลังใบและพ่นสารเฉพาะบริเวณที่พบการทำลายของไรเท่านั้น รวมทั้งไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง ควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการดื้อทานต่อสารของแมลง.

ส-เ-เ-เ

'ธกส.'เตรียมรับทำประกัน ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ไทยโพสต์ • นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก/ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง/ลมพายุ หรือพายุไต้ฝุ่น/ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บ/ไฟไหม้ ช้างป่า และภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยวางเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 28 ล้านไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 2 ล้านไร่ รวม 30 ล้านไร่

โดยโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 มีวงเงินคุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด

7 ภัย จำนวน 1,190 บาทต่อไร่ และกรณีศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงินความคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่ ส่วนโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 มีวงเงินคุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย จำนวน 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีศัตรูพืชและโรคระบาด วงเงินความคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่

กรณีเกิดภัยพิบัติหรือพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ เกษตรกรผู้ทำประกันภัยสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอจะส่งข้อมูลไปยังสมาคมวินาศภัยเพื่อประเมินข้อมูลความเสียหาย เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว สมาคมจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขภายใน 15 วัน.

เกษตรวันนี้.....●สภาพอากาศใน ใโบใหม่ จึงจะแสดงอาการของโรค.....●

ช่วงนี้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลาง สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข ใช้ส่วน ขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค เช่น ดันจากการ

วัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลม กระโชกแรงบางแห่ง เดือนผู้ปลูกอ้อย ใน เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือท่อนพันธุ์จากแหล่ง

กระโชกแรงบางแห่ง เดือนผู้ปลูกอ้อย ใน ปลูกที่ไม่มีเกิดการเกิดโรคใบขาว แซ่ท่อน

ระยะ แดกกอ ปลูกใหม่ รับมือโรคใบขาว (เชื้อไฟโตพลาสมา) พบโรคได้ในทุกระยะ พันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศา

(เชื้อไฟโตพลาสมา) พบโรคได้ในทุกระยะ การเจริญเติบโตของอ้อย อาการเริ่ม เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ก่อนปลูก

การเจริญเติบโตของอ้อย อาการเริ่ม ใโบใหม่ จึงจะแสดงอาการของโรค.....●

แรก ใโบจะมีสีเข้วตามแนวยาว ปรับปรุงดินให้มีความอุดม

ของเส้นกลางใโบ....●จากนั้น สมบูรณ์และให้น้ำอย่างเพียง

ใโบจะลายเป็นเส้นสีเข้วหรือสี พอ หมั่นตรวจแปลงปลูก

เหลืองสลักสีเข้วขนาบไป อย่างสม่ำเสมอ... เมื่อพบ

ตามเส้นกลางใโบจนแสดง ดันที่เป็นโรค ขุดและนำไป

อาการใโบขาวทั่วทั้งใโบ ถ้าต้น ทำลายนอกแปลงปลูก หมั่น

แคะแคะดิน ไม่เจริญเติบโตเป็น กำจัดวัชพืชในแปลงและรอบ

ถ้าที่สมบูรณ์ หากอาการรุนแรงใโบ แปลงปลูก เพื่อลดแหล่งสะสม

จะขาวทั้งกอและแห้งตาย นอกจาก ของเชื้อสาเหตุโรคและแมลงพาหะ ใน

นี้ยังพบอาการใโบขาวร่วมกับแดกกอฝอย ใโบ แปลงที่พบการระบาดของโรครุนแรง ควร

เล็กคล้ายหญ้าแต่ใโบเป็นสีเข้วไม่พัฒนาเป็น โฉทำลายต่ออ้อย และคราดตอกำนำออก

ถ้าและแห้งตายในที่สุด เชื้อสาเหตุโรคใโบ จากแปลงให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง

ขาวอ้อยสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ที่เป็น สะสมของเชื้อสาเหตุโรค.....●

โรค โดยไม่พบอาการผิดปกติจนกว่าจะแตก



นายกะหล่ำปลี

จีปรับโครงสร้าง'เกษตร' เร่งพัฒนาสินค้ามูลค่าสูง

นายชนารักษ์ พงษ์เกษตร รองประธานและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นทำตลาดส่งออกมากกว่าเน้นป้อนในประเทศ ซึ่งตลาดส่งออกมักจะพึ่งพิงตลาดใดตลาดหนึ่งค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผลไม้ เช่น ทุเรียน ที่ไทยเน้นตลาดจีนเป็นสำคัญ เมื่อจีนกำหนดมาตรการซีโร โควิด ที่เข้มงวดตรวจหาเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์และสินค้าทุกชนิด ทำให้ทุเรียนส่งออกได้ลำบาก จึงกระทบสินค้าไทยสูง ควรจัดสมดุลของตลาดภาคเกษตรโดยรวมให้หันมาเน้นตลาดในประเทศ 60% และส่งออก 40% และตลาดส่งออกควรกระจายไปในหลาย ๆ ตลาด เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้เมื่อการผลิตภาคเกษตรที่เน้นตลาดใน

ประเทศ จึงต้องมองในแง่ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมด้วย ดังนั้นรัฐและเกษตรกรต้องส่งเสริมและปรับปรุงการผลิตที่ไม่เน้นขยายพื้นที่แต่เน้นเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น มุ่งสินค้าเกษตรทดแทนการนำเข้าให้มากขึ้น มีการใช้นวัตกรรมมาบริหารจัดการ เน้นเกษตรอินทรีย์พัฒนาอาหารแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลกเพิ่ม มีการดูแลต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ไทยยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศโดยหันมาส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ให้สูงขึ้น

“เกษตรกรไทยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งพืชผักผลไม้ หลายอย่างปรับไปสู่เกษตรอินทรีย์และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ในการเพิ่มมูลค่า และบางชนิดที่เป็นการผลิตเพื่อแปรรูปกับโรงงานที่มีสเกลขนาดใหญ่เช่น อ้อยก็ผสมผสานการใช้ปุ๋ยหรือเป็นระบบไฮบริดได้”

แพงข้ามคืน หอม-ผักขึ้น 10บ.

ราคาพรกโกละ 140 เลี้ยงไก่-ประมงเจ็งยับ พืชน้ำมันทำต้นทุนพุ่ง

จึก! แคะข้ามคืนราคา
ผักพุ่ง ผักชีพรวดอีก 10
บาท ตะก.ก. 140 ต้น
หอม-แดงกวาขยับขึ้น
5 บาท □อ่านต่อหน้า 12

● แพงข้ามคืน □ ต่อจากหน้า 1

หลังอากาศร้อนสลับพายุฝนทำให้ผลผลิตเสียหายบางส่วน สมาคมเลี้ยงไก่จับหนัก ต้นทุนเพิ่มแต่ขยับราคาขึ้นไม่ได้เหตุยอดขายยังตก ด้านประมงสงขลาโอดคือเชลฟุ้ง นักท่องเที่ยวชวบ เรือประมงกว่าร้อยละ 80 ต้องจอดนิ่ง ทีวีรถตู้โคราชชวนรัฐช่วยเหลือเหมือนวินจยย. เผยผู้โดยสารลดไป กว่าร้อยละ 80 สภาอุตสาหกรรมอาหารฯ คาดราคาปุ๋ย-ดีเซล พุ่งดึงราคาอาหารขยับตาม โรงตั้งปราจีนบุรี สำรองเงินรับมือเปิดเทอมกว่า 150 ล้านบาท

■ จึก! ราคาผักพุ่งชั่วข้ามคืน

วันที่ 4 พ.ค. รายงานข่าวจากกรม การค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย

ถึงราคาขายปลีกผักในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 3 พ.ค. 2565 ว่าราคาเพิ่มขึ้น ค่อนข้างเพียงข้ามคืน เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยผักชีตัด ปรับ ราคาขึ้น 10 บาท/ก.ก. เป็น 130-140 บาท/ ก.ก. ต้นหอมกัศ ปรับขึ้น 5 บาท/ก.ก. เป็น 60-70 บาท/ก.ก. แดงกวากัด ปรับขึ้น 5 บาท/ก.ก. เป็น 35-40 บาท เป็นต้น เนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับพายุฝน ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย รวมทั้ง ราคาถ่านที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงทำให้ราคาหมวดผักสดสูงขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคยังมีต่อเนื่อง

■ ส.เลี้ยงไก่จับ-แทบไม่มีกำไร

นายสมบูรณ์ วัชรพงษ์พันธ์ นายก สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เปิดเผยว่าต้นทุนการ เลี้ยงไก่เนื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากราคาวัตถุดิบ อาหารสัตว์ราคาแพง แต่ไม่สามารถปรับ ขึ้นราคาขายส่งได้ เนื่องจากกำลังซื้อใน ตลาดซบเซามาก หากปรับราคาขายจะยิ่ง ทำให้ยอดขายตกลงอีก รวมทั้งไก่เนื้อ ยังเป็นสินค้าควบคุมราคาโดยกระทรวง

พาณิชย์ “ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อที่เราผลิต ส่งโรงงานชำแหละ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 41 บาท/ก.ก. แต่เราขายส่งที่ 41-42 บาท/ก.ก. แทบไม่มีกำไรเลย แต่ก็ปรับราคาขายส่ง ไม่ได้แม้ว่าต้นทุนจะสูง เพราะกำลังซื้อ ไม่มีแม้ว่าไทยเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้รายย่อยส่วนหนึ่ง ต้องเลิกเลี้ยงไปจำนวนมาก จุดกำลังการผลิตให้ปรับลดลงจากปกติ 33 ล้านตัว/ สัปดาห์” นายสมบูรณ์กล่าว

นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อกล่าวถึง มาตรการลดต้นทุนราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่กระทรวงพาณิชย์เปิดให้นำเข้าข้าวโพด จากต่างประเทศเป็นเวลา 3 เดือนว่า ต้องรอดูว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลหรือไม่ คิดว่าไม่มีมาตรการอะไรเลย ทั้งนี้อยากให้ กระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาขายให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้ผู้เลี้ยงทำธุรกิจ ต่อไปได้

■ แม่ค้าแหกหม้อแบกรับต้นทุนสูง

สำหรับราคาเนื้อหมูที่พุ่งสูงขึ้น พ่อค้า-แม่ค้าที่ทำแหกหม้อยังไม่มีแนวโน้มปรับ ราคาขึ้น โดยนางผ่องศรี สุขสำราญ อายุ 55 ปี ผู้ประกอบการทำแหกหม้อชื่อดังเมือง พะเยา “ร้านเปมิก้า” ในตลาดสดแม่ทองคำ ต.แม่ต้า อ.เมือง จ.พะเยา เผยว่าทำแหกหม้อ มาหลายสิบปี ช่วงนี้ยอมรับว่าวัตถุดิบแพง มากขึ้น ไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้อหมูที่ขึ้นราคา ยังมีน้ำมันปาล์ม หนังหมูที่ปรับขึ้น ตนเอง

ยังคงต้องแบกรับภาระวัตถุดิบที่มีต้นทุนสูง แต่ยังคงขายแกมหมูในราคาเดิม เพราะหากปรับราคาขึ้นเกรงว่าลูกค้าจะไม่ซื้อ แม้จะได้กำไรน้อยลงก็ตาม

■ ประมงสงขลาโอดคดีเซลฟู้ด

ด้านนายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมง จ.สงขลา เปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวส่งผลให้เรือประมงมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่จับปลาได้ปริมาณเท่าเดิม ราคาขายเท่าเดิม ตั้งแต่หนักท้องที่ชาวต่างชาติดลลงเรือประมงร้อยละ 80 จากจำนวนกว่า 500 ลำ หยุดทำการประมงเพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว ขณะที่เรือประมงซึ่งไม่หยุดทำการประมงร้อยละ 20 ต้องเติมน้ำมันเดือนซึ่งราคาถูกกว่าน้ำมันเชียวลิตรละ 6 บาท หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 เดือน คาดว่าชาวประมงจะหยุดทำการประมงอีกร้อยละ 10 ผู้บริโภคจะได้รับบริโภคปลาจากมาเลเซียและพม่า ซึ่งมีต้นทุนต่ำในราคาขายแพง

■ รถตู้วอนรัฐช่วยตามวินอยย.

หลังจากกรม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือน้ำมันผู้ประกอบการวินจักรยานยนต์รับจ้างในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/กม./วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน กับปั้มน้ำมันที่ร่วมโครงการ นาน 3 เดือน โดยต้องยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันและจ่ายเงินโดยสแกนคิวอาร์โค้ดนั้น ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สอบถามกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ซึ่งมีอยู่กว่า 40 คัน พบว่าทุกคนยังไม่ได้เข้าร่วม

โครงการ ดังกล่าว เนื่องจากไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์

นายองอาจ พบโชค อายุ 53 ปี วินจักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่ง กล่าวว่าติดตามข่าวนี้มาบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน การช่วยเหลือวันละ 50 บาท แม้ไม่มากแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันได้เป็นอย่างดี เพราะทุกวันนี้ลูกค้าลดลงมากจากเดิมมีรายได้ 600-700 บาท ตอนนี้เหลือแค่วันละ 200 กว่าบาท

ที่ทำรถตู้โดยสารสาธารณะ ภายในสถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 บรรยากาศเงียบเหงาผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะลดลงกว่าร้อยละ 80 นายอำนาจ ชำเกษม อายุ 64 ปี ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ สายโคราช-ขอนแก่น กล่าวว่าทุกวันนี้ก็วิ่งแต่แทบจะไม่ไคว่ังตามเวลาที่กำหนด ต้องรอให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วขึ้นรถให้ได้อย่างน้อยก็เที่ยวละ 8 คนขึ้นไปไม่เช่นนั้นจะไม่คุ้มทุน ค่าครองชีพปรับราคาสูงขึ้นไปหมดรายได้ที่น้อยอยู่แล้วบวกกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเริ่มจะอยู่ไม่ได้ อยากให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเหมือนวินมอเตอร์ไซค์

■ ปู่-ดีเซลพุ่งดันราคาอาหารขยับ

นายธนารักษ์ พงษ์เกษตร รองประธานและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเกษตรของไทยโดยรวมสูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและน้ำมันดีเซลที่รัฐปรับเพดาน

เกินลิตรละ 30 บาท และส่งผ่านไปยังราคาอาหารสำเร็จรูปที่ต้องใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่วนกรณีที่อินโดนีเซียระงับส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนภายในประเทศเมื่อ 27 เม.ย. ผลักดันให้น้ำมันพืชมีราคาสูงสุดทุบสถิติ และกดดันให้ราคาน้ำมันจากพืชชนิดอื่นสูงตามไปด้วย เช่น ถั่วเหลือง น้ำมันคาโนลา ทำให้ราคาน้ำมันพืชในไทยปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน คงต้องติดตามใกล้ชิดว่าอินโดนีเซียจะกลับมาส่งออกเมื่อใด หากกลับมาส่งออกได้ราคาน้ำมันปาล์มจะได้รับกระทบลดลง

■ โรงตั้งปราจีนฯรับมือเปิดเทอม

นางสุภาวดี ดิยสิวาพร ผู้จัดการสถานธนาคุณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโรงรับจำนำสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กล่าวว่าเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีเงินต้นสำรองหมุนเวียนประมาณ 150 ล้านบาทเตรียมรองรับผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2565 นี้ โดยสต็อกกระดาษคอกเบี๋ยให้ ทั้งนี้พบว่ารายการสิ่งของส่วนใหญ่ที่จะมาจำนำ ร้อยละ 99 ก็ทองคำที่เหลือร้อยละ 1 ก็เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ อยากเชิญชวนประชาชนมาฝากรับจำนำที่นี้เพราะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล คัดคอกเบี๋ยร้อยละ 50 สตางค์ โดย 5,000 บาทขึ้นไปคิกคอกเบี๋ยร้อยละ 1 บาท กำหนดส่ง 4 เดือน ผ่อนผันให้ 30 วัน

● ตั้งวอร์รูม-ส่งทีมเจรจาเปิดด่าน ● เน้นเพิ่มขนส่งทางเรือ-อากาศ

"พาณิชย์" ปรับแผนส่งผลไม้ไทยไปจีน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีนว่า จีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดของไทย หรือมีส่วนมากถึง 90% ของการส่งออกผลไม้สดของไทยไปทั่วโลก และในปี 65 ตั้งเป้าหมายส่งออกผลไม้สดไปจีน 530,000 ตัน แต่ขณะนี้ การส่งออกทางบกจากไทยไปจีนยังมีปัญหาที่ด่านนำเข้าของจีนยังเปิดบ้าง ปิดบ้าง หรือบางด่านยังปิดอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปรับแผนการส่งออก เพื่อให้การส่งออกคล่องตัว และสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย

สำหรับการปรับแผนดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มปริมาณการส่งออกผ่านทางเรือและทางอากาศให้มากขึ้นจากปัจจุบันขนส่งทางเรือสัดส่วน 52% ของปริมาณส่งออกผลไม้สดไทยไปจีน และทางอากาศไม่ถึง 1% ส่วนที่เหลืออีก 48% เป็นทางบก ผ่านทาง 4 ด่านหลักคือ โมฮาน, โฮว้อ๊กวาน, ตงชิง และผิงเสียง แต่จะปรับมาเป็นทางเรือ 83% คิดเป็นปริมาณ 390,000 ตัน ผ่าน 5 สายการบินเรือ คือ Cosco, SITC, หยางหมิง, Maersk และ Wanhai โดยจีนที่ท่าเรือเซอโจว 26.5%, ท่าเรือหนานชา 20%, ฮ่องกง

20%, จ้านเจียน 13.5%, จีนโจว 13.5% และเซี่ยเซเหมิน 6.5%

ส่วนทางอากาศจะเพิ่มเป็น 6.5% ปริมาณ 36,000 ตัน ซึ่งได้เจรจากับ 4 สายการบิน เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว คือ การบินไทย, ไทยไลอ้อนแอร์, แอร์เอเชียเอ็กซ์ และไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ โดยผ่านทาง 3 ท่าอากาศยานของจีน คือ กว่างโจว 80%, เซินเจิ้น 13% และคุนหมิง 7% ขณะที่การขนส่งทางบกจะเหลือเพียง 10.5% และผ่านทั้ง 4 ด่าน แต่หากด่านใดยังมีปัญหาปิดด่าน ได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์, ทูตเกษตรของไทยที่ประจำในจีน และกระทรวงการต่างประเทศ เร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุด

"เพื่ออุปสรรคน้อยที่สุด ได้ตั้งวอร์รูมเรื่องผลไม้โดยเฉพาะ โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธาน และมีตัวแทนภาคเอกชน ทั้งผู้ส่งออก ล้ง เกษตรกรและสมาคมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทุกวันจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้โดยเร็ว"

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คาดว่าปี 65 ผลผลิตผลไม้ไทยมีปริมาณ 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จากปี 64 โดยช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ปีนี้ ส่งออกไปทั่วโลก 754,027 ตัน มูลค่า 33,983.90 ล้านบาท.